

Số: 158/BC-TNMT

Phong Điền, ngày 06 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng**  
**đất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện**

Thực hiện Thông báo số 49/TB-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Bách tại buổi làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý các vướng mắc trong việc giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Trong đó có nội dung: *Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoàn thiện các thủ tục để tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn huyện.*

Quá trình triển khai thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND huyện như sau:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 198 cơ sở giáo dục đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn lại 20 cơ sở giáo dục chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra để công nhận trường chuẩn quốc gia theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay các đơn vị trường học đã liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện tiến hành đo đạc hiện trạng sử dụng, lập bản trích lục, trích đo địa chính thửa đất để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với các trường học dự kiến đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2022 gồm: Trường Mầm non Phong Hiền II, Trường Mầm non Phong Chương I, Trường Mầm non Phong Bình, Trường Mầm non Phong Xuân 2, Trường Mầm non Phong An 1, Trường Mầm non Phong Bình. Tiến độ cấp Giấy chứng nhận như sau: có 03 đơn vị trường học đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*Trường Mầm non Phong Hiền 2; Trường Mầm non Phong Bình, Trường Mầm non Phong Xuân 2*); 01 đơn vị đang nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trường Mầm non Phong Thu), Trường Mầm non Phong An 1: Đã hoàn thành công tác đo đạc, đang lập hồ sơ nộp tại UBND xã Phong An.

Đối với trường Mầm non Phong Chương I: do vướng mắc liên quan đến quy hoạch nên UBND xã Phong Chương đang tiến lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Ngoài ra, Trường Mầm non Phong Hiền I đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công

tỉnh. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục đo đạc, lập hồ sơ, hoàn thành các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo UBND huyện./.

*Nơi nhận:*

- UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Thân Mạnh Tuấn**